

Trụ sở Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới

Hội nghị lần thứ 61

Thông điệp từ thống đốc (Ngày 9 tháng 8 năm 2022)

Số ca nhiễm mới tương ứng với dân số 100 000 người thì tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn ít nhất so với cả nước, thế nhưng trong tuần trước, 4 ngày liên tục số ca nhiễm tăng cao với hơn 1000 người.

Hiện tại chủng BA.5 của chủng omicron đang thịnh hành, số ca nhiễm của người dân trong tỉnh ngày càng tăng, số trường hợp nhân viên y tế phải nghỉ tại nhà do lây nhiễm và tiếp xúc gần cũng ngày một tăng, do đó số lượng nhân viên y tế không đủ, và cùng với chăm sóc y tế covid, một số cơ sở y tế phải đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng của y tế nói chung, chẳng hạn như là trì hoãn các xét nghiệm và phẫu thuật không khẩn cấp.

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp cho người dân và làm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế, ngoài việc củng cố hệ thống trung tâm tư vấn khám bệnh, chúng tôi cũng đã bắt đầu vận dụng các cơ sở chữa bệnh lưu trú cho những người cần được chăm sóc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tăng cường củng cố thể chế xét nghiệm, bằng cách thiết lập các trạm xét nghiệm tạm thời, cho những người về quê trong đợt obon này và thực hiện các xét nghiệm miễn phí cho những người có lo ngại về sự lây nhiễm.

Để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế, chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả mọi người dân trong tỉnh.

Trường hợp muốn được khám bệnh ở các cơ sở y tế chúng tôi mong mọi người nếu có thể hãy đi vào ngày thường và vào ban ngày.

Những người có nguyện vọng tiêm vac xin thì hãy nhanh chóng tiêm chủng. Đặc biệt là thế hệ trẻ hãy tận dụng thời gian nghỉ hè này để tiêm chủng.

Điều quan trọng nhất là không để tăng số ca nhiễm mới. Một lần nữa chúng tôi mong mọi người hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch.

Ngoài ra, ngoài sốt do bị covid, các trường hợp cấp cứu do bị say nắng cũng đang tăng lên. Chúng tôi mong mọi người cũng hãy thực hiện các biện pháp chống say nắng chẳng hạn như tránh nóng bằng điều hòa, quạt, đổi khí hay là uống nhiều nước.

Từ giờ trở đi sẽ bước vào Obon, số lượng người di chuyển hay tập trung cũng tăng lên. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như những người thân xung quanh, chúng tôi mong mọi người hãy cùng hợp tác để chống lan rộng dịch bệnh.